

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ngái lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

Mặc dù chuyện tình hành động ngoạn mục của khoai lang cho chúng ta, nhưng cô đã chứng minh được rằng, cô là người chiến thắng của VC, cô là người đã còn lại để người lính VNCH xa.

Chuyện tình này có thật, thật là cảm động, đã được nhiều anh em biết rồi. Theo đúng như những kết luận về chuyện tình thật tích, hai vai chính thì nay vẫn còn sống, vẫn tình yêu nhau, gia đình thật là đầm ấm.

Chuyện tình yêu này thật là đẹp, thật là đáng ghi nhớ, hay hơn tất cả những chuyện tình yêu trên thế giới. Love Story của M cũng thua xa! Một câu chuyện tình yêu kéo dài cả ba năm trời, trong đó hai vai chính, một nam một nữ không hề quen biết nhau, không hề tiếp xúc với nhau, những kết quả kỳ diệu được nhau thật là ngọt ngào. Câu chuyện tình yêu này đã được đặt tên là... Chuyện Tình Khoai Lang, theo lời kể của một chiến sĩ của Nhảy Dù của tôi, như sau:



Ngày đó, vào khoảng năm 1977, tôi đang bị bắt VC bắt đi tù vì tôi có ông Trưởng Thành đứng hàng. Các bạn tôi, đa số là các Sĩ Quan trẻ (cấp bậc từ Thiếu úy tới Đệ úy) được tập trung ở trại Suối Máu, sau đó qua Trại Bom (Biên Hòa). Bạn VC đặc biệt ác bắt chúng tôi làm việc cật lực nhưng không cho ăn uống tí tẹo, thu xếp men hoàn toàn không có. Ai sống được thì sống, ai vì chuyện ông bà ông vãi thì chết vì đói. Phương cách giết người này thật là đặc biệt, giết người mà không cần gươm súng. Một ngày đi lao động bên ngoài, anh em cần gắng kiếm được thêm cái gì thì ráng mà kiếm để sống qua ngày. Có người làm được cái trứng chim, bắt được con thằn lằn, rắn nhỏ... cũng đã cho riêng mình có chút sung sướng lắm rồi. Dân làng thì ở ngoài xa, thỉnh thoảng mới gặp vài người. Bạn VC quái ác không cho dân tiếp xúc với anh em chúng tôi và cũng cấm tuyệt anh em chúng tôi không được lân la tới khu dân chúng. Đói, đói lắm, đói thể thê, đói không ra! Nhưng anh em còn trẻ, sức chịu đựng cao, tinh thần càng cao hơn, nên ráng sống để mai ngày sáng.

Bạn VC khoe với chúng tôi: "Đừng ta đã... Đợi Thành Lợi!"

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ngái lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

Thì chúng tôi lại vui mừng nhìn nhau, nói trong ý nghĩ: "Anh em ta . . . Đói thì ng Lßi!"

Rußng mía, khoai lang, khoai mì của đồng bào ở chung quanh rất nhiều, nhưng chúng tôi không đồng tình, vì đó là của dân, mọi hội nhóm của ta. Họ cũng đói như chúng tôi vậy, đâu thì nào lấy của dân được. Ngày xưa, chúng tôi bỏ vào họ, ngày nay không làm gì được nữa nhưng không vì đói mà mất tư cách. Đồng bào biết chúng tôi đang bị đói, họ cũng thương cảm lắm, họ cũng đã tìm mọi cách mà giúp đỡ chúng tôi. Bên VC cũng biết như vậy, cho nên mọi lần phải đi ăn chúng tôi di chuyển ngang khu dân cư, bên chúng đi kè kè sát bên, không cho ai tiếp xúc với ai. Muốn mua thêm ít được, ít mua cũng khó lòng mà làm được!

Thì những trại cao còn có một mà, không sao! Mọi người thấy dân là lòng người lính thấy thương lại rồi! Buổi sáng hôm đó, chúng tôi đang trên đường đi lao động. Tối xa, chúng tôi đã thấy khu dân cư ở đồng ruộng, và thấy bóng dáng những trẻ em, những cô gái đang tung lúa, thấy khoai lang ra ruộng nhà phố. Khi tôi gặp những người chèo thuyền, chúng tôi thấy một bóng dáng phở nằm thúng thấy khoai lang ra ngoài ruộng đi, chèo chúng tôi đang bắt thuyền bắt cá cao. Chúng tôi tuy đói không đồng tình tài sản của dân, dù là mấy củ khoai lang như bé, nên vẫn cần thấy mà bắt được. Mấy hôm sau, khi đi ngang qua xóm nhà này, chúng tôi lại thấy bóng dáng người phở này. Cô cũng đáng đi như cũ, nằm thúng khoai lang thấy ra ruộng đi. Lần này cô nói bằng qu:

- Má à, mấy đám khoai lang họ này, mình đâu có bán cho ai được! Thôi, đừng bắt, nha Má!

Cô vừa nói vừa thấy khoai lang ra chèo chúng tôi.

Cô đồng tình xa nói tình, chúng tôi cũng không đi gặp nên chèo nghe cô nói như vậy thôi. Nói là cô gái thì cũng là nói vậy thôi, chèo không thấy rõ hình dáng, nói chi tình một tay.

Mấy hôm sau nữa, chúng tôi lại có dịp đi lao động ngang qua khu dân cư này. Chúng tôi lại thấy cô gái hôm trước. Cô vẫn đồng tình xa xa, nhưng lần này cô cảm tình cảm khoai lang thấy vào chúng tôi rồi bắt đi, đáng vậy rất là bình thường.

Tôi vào khu trại, chúng tôi bàn tán về cô gái, về những củ khoai lang mà cô thấy ra ngoài. Chúng

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ng&# i lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

tôi cùng đồng ý là thái độ của cô rất lạ: Không có ai phải khoai lang cho đồng ý đi đó, mà cũng không có ai dục khoai lang trên đồng ý đi như vậy cả.

Một người bạn - tên Phúc - đã nói với tôi:

- Tao nghĩ rằng cô gái này muốn cho mình những củ khoai lang đó. Chắc nếu cô muốn dục đi, thì thì u gì cho dục. Hơn nữa, khoai lang dù là hủ, không cho người ăn dục thì để cho heo ăn, dục gì mà dục b! !

Lần sau nữa, khi đi ngang khu nhà dân đó, chúng tôi lại thấy cô. Lần này chúng tôi không thấy cô thấy khoai lang ra nữa, mà đồng ý yên phía xa xa chỗ trỏ chỗ này, chỗ kia, ý như muốn cho chúng tôi những củ khoai lang mà cô đã thấy ra trỏ chỗ đó.

Tôi vậy, chúng tôi lại có dịp bàn tán. Phúc nói với tôi:

- Tao có nhìn thấy mấy củ khoai lang ngay trên đồng ý mình đi. Tao thấy khoai lang kỳ này cũ rồi, không tươi như bữa trước nữa. Tao nghĩ rằng, cô thấy ra cho tôi mình làm, những không ai lấy, nên cô lại thấy là để dành, bữa nay thấy ra nữa. Chắc chắc là cô cho tôi mình đó, tôi mà đồng ý không?

Tất cả cùng có ý nghĩ đó! Chắc là cô còn có lòng thương những người lính sa cơ đói khổ, mà thương những củ khoai lang ăn lót lòng. Củ khoai lang nhỏ nhỏ không đáng là bao, nhưng tấm lòng của cô thật đáng quý! Chắc có ai không mà chắc anh em chúng tôi đi gọi tên tôi mà thấy khoai lang ra. Cũng chắc có ai có nhu cầu khoai lang đó mà thấy như vậy. Chắc chắc là khi chúng tôi đi khỏi, cô lại thấy là những củ khoai đó mà để dành thấy lại cho chúng tôi vào ngày hôm sau. Anh em chúng tôi cùng đồng ý là kỳ tôi, nếu có đi ngang khu nhà dân, nếu cô còn có lòng hảo tâm mà thấy khoai lang ra, chúng tôi sẽ chia nhau làm.

Dịp may đã tới, chúng tôi lại có dịp đi ngang khu nhà dân cũ, và lại thấy bóng dáng cô từ xa. Cô lại thấy khoai lang ra rồi bữa đi. Chúng tôi đã bàn với nhau trước rồi, nên chia ra làm nhiệm vụ toán nh: Toán đi trước bao chung quanh đám quạ n giáo để chúng khỏi nhìn thấy phía sau,

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ngái lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

toán thì đi chám chám lám thát lá nháng cá khoai lang bá vào giá xách thát nhanh. Lính mà! Chúng tôi thanh toán chián tráng khoai lang lá lám, không thua gì nháng lúc thanh toán bán quá đá trên chián tráng trác đây.

Buái tráa hôm đó, chúng tôi lái chia ra nhiáu toán đá đát bán quá ná giáo đi ra xa, trên đáu giáo, đá đám còn lái lo náng khoai . Đói lòng ăn đác cá khoai lang. Ôi, sung sáng nào hán!

Đám này ăn xong thì lái ra canh bán VC đá đám kia trá lái ăn nháng cá khoai lang tình nghĩa đó. Lán sau đi ngang khu nhà dân, đán phiên Phúc lo lám nháng cá khoai lang cáa cô gái háo tâm. Buái tráa, Phúc nói nhá vái tôi:

- Đúng nhá tao đá đoán, mà yá! Ká này cô ta cho mình toàn là khoai mái, bá và ngon hán khoai báa trác nhiáu lám! Chác cô đã náp đầu đó, tháy mình đã lám hát khoai ká trác nên mái đáa khoai lang mái ra đó!

Nhá nháng cá khoai lang đó mà anh em chúng tôi có thêm sác kháe. Nhá lá cám tình mà ngái dân đã dành cho chúng tôi qua cá khoai lang mà chúng tôi thêm đác sác mánh đá cháu đáng các khá, chá đái ngày mai trái lái sáng. Chúng tôi ăn nháng cá khoai lang đó cáa cô gái tát báng, nháng chá nhìn tháy dáng cáa cô tá phía xa xa mà thôi, chá cháa bao giá đác nhìn tháy mát cô cá. Cũng chá duy nhát có mát lán đác nghe giáng nói cáa cô mà thôi.

Thái gian cá thá trôi qua, chúng tôi ván sáng, ván hiên ngang vái đái.

Rái ngày mai đã tái, ngày tôi và Phúc đác bán VC trá vánguyên quán. Chúng tôi nói là chúng tôi đã... hác táp tát. Nháng đái vái chúng tôi, vái riêng tôi và Phúc, chúng tôi ván váy. Muôn đái chúng tôi ván là ngái lính VNCH và càng căm thù bán Viát Cáng hán bao giá hát. Tôi đác gia đình lo liáu sán, mát thái gian ngán sau khi vá lái nhà, tôi đã may mán vát biên trát lát và qua đánh cá Melbourne xá Úc Đái Lái.

Tôi cũng có nghe bán bè nói, Phúc cũng đã vát biên và hián ở Sydney, cùng xá Úc vái tôi.

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ngái lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

Một ngày đẹp trời vào năm 1990, vợ chồng tôi có dịp đi Sydney và đã ghé thăm Phúc.

Bên bè ngày xưa gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nói chuyện huyền thuyên - Chuyện xưa còn đó, những bên bè nay đâu? Những nào còn sống? Những nào chết trong trại tù? Những nào vượt trại? Những nào vượt biên? Đi đâu?

Cuối cùng mới tôi chuyện đi sống hiện tại.

- Mà y vợ hời nào? Lỡ tở hời VN hay qua đây mới lỡ? Bao nhiêu đứa con rồi? Đứa lớn bao nhiêu? Đứa nhỏ mấy tuổi. Chúng tôi nói nhảm nhảm bao giờ đừng nói.

Phúc kìa, đã lỡ vợ tở hời VN, hai vợ chồng cùng vượt biên qua đây. Vợ của Phúc chết rồi khi nghe chồng giết thì u là tôi cùng trại tù với anh tở năm 1977.

Một lúc sau, vợ Phúc bước ra mặt đĩa mà Phúc nói rờng rờ tở c biệt: Khoai lang Dừng Ngồi!

- Ăn đi mà, ăn đỡ nhảm lờ cái thởi bở tù đờ y, bở bên VC vo tròn bóp méo!

Tôi sáng mắt lên, vợ lờ y cở khoai lang, ăn không kở p bóc. Tở sao lờ i phở i bóc vờ? Vợ khoai cũng là khoai vờ y! Tở sao lờ i vờ t bở đi?

Bao nhiêu kở ni m xưa quay trở lờ i. Tôi cũng đã kở chuyện khoai lang cho vợ tôi nghe nên tở t cở đờ u cùng nhau góp lờ i chuyện xưa. Tôi vờ a ăn vờ a ngở m ngủi:

- Không biết cô gái đã cho mình những cở khoai lang đó, bây giờ ra sao? Có ai biết cô đó là ai không? Cô ta còn ở đó hay đã trôi nờ i đi phở ng trở i bên biẻ t nào rồi?

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ngái lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

Phúc trám ngám mát lúc rái trá lái tái:

- Cô gái cáu sáng mình báng nháng cá khoai lang... đang á trá cá mát máy đó! Tao cái cá rái!

Thát là không ngá! Vá cháng tái ngác nhiên tái há hác miáng, rát cá cá khoai lang ra ngoài:

- Mà... mà nói cái gì? Cô này đây... vá mà đây... là... là cô gái cho tái mình khoai lang á Tráng Bom? Mà... nói chái hay... nói đán váy? Thiát không? Làm sao mà mà kiám ra cá? Mà... phái thiát là cá không? Làm sao mà mà biát là cá mà dám nói là cá? Dám láy cá?

Vá Phúc (Dung) mám cái giái thích cho chúng tái:

- Em đâu có gueng, đâu có biát ánh là ai đâu! Tá đáng ánh tái kiám em rái... hái cá (cái) em đó chá!

Phúc giái thích rõ ràng hán:

- Khi còn á trong trái tù, mình đã nói chuyện vái nhau thát nhiáu vá cô gái đó, tao thám cảm án cô đã còn nghĩ đán nháng ngái lính VNCH đang mác nán. Tao đã nghĩ trong đáu ráng, náu có đáp trá vá, thá nào cũng đi tìm cô gái đó mà cá mán. Náu cô ta còn đác thân, tao sá cái cô ta làm vá. Mác dù chá vái mát hành đáng nhá nhoi táng nháng cá khoai lang cho chúng ta, nháng cô đã cháng mình đác ráng, cô là ngái cháng lái bán VC, cô là ngái đã còn nhá đán ngái lính VNCH xáa. "Miáng khi đái báng gói khi no" mà! Mình đang sa cá mà còn có ngái dám nghĩ tái mình, thì làm sao mà không cá má đáng cho đác? Đán khi đác thá vá, tao trá ra Phan Thiát á vái cha má anh em mát tuán, thì nói vái ba má là tao kiám đáng làm ăn. Tao quay trá lái Biên Hòa, đi vào khu Tráng Bom, nói vái Tá Tráng vùng đó là tao á Biên Hòa, muán vá làm ráy, mua đát tráng khoai lang. Ông này đán tao đi giái thiáu vái nháng gia đình đang tráng khoai lang, có đá đát muán bán. Nhà nào tao cũng vào làm quen đá hái mua đát, hái ká thuát tráng khoai, nháng mác đích chính là kiám cho ra cô gái đó. Tao cũng nhá mà, nhá nháng anh em trong trái, đâu có ai biát mát mũi cô ra làm sao? Ngay cá dáng ngái cũng không nhìn đác, nên khó kiám hát sác. Nháng tao còn nhá đác giáng nói cáa cô ta khi nói: "Má à, khoai lang cáa mình há hát rái, không bán đác đâu, đác đi nha Má!" Tao nhá có nhiều đó thôi. Rái duyên

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ng&# i lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

S&# cũng giúp cho tao kiếm ra b&# . Buổi chi&# u hôm đó, khi tao đã hết hy vọng kiếm c&# r&# i, đang trên đ&# ng đi t&# i nhà T&# Tr&# ng chào t&# giã. Ch&# t tao đi ngang qua m&# t căn nhà &# cu&# i xóm, thấy m&# t cô gái đang gom khoai lang b&# vô thúng. Tao ng&# ng &# i h&# i bằng qu&# :

Cô &# a khoai lang đem bán h&# ?

- Cô này không quay &# i, v&# a ti&# p t&# c &# a khoai, v&# a tr&# &# i:

- Tui &# a khoai lang đ&# đ&# ng mai đem th&# y cho m&# y ng&# i lính "h&# c t&# p c&# i t&# o".

Tao th&# y coi b&# trúng m&# i r&# i, bèn h&# i t&# i:

- Khoai lang tr&# ng c&# c kh&# m&# i có. B&# cô có bà con đang h&# c t&# p trong đó hay sao mà &# i cho h&# khoai lang?

- Tui đâu có gueng ai &# tr&# ng đâu! B&# tui th&# y h&# t&# i nghi&# p thì tui giúp đ&# chút ít dz&# y mà! H&# i xa, m&# y ng&# i này đi lính đ&# gi&# cho làng xóm đ&# c yên, kh&# i b&# b&# n VC phá đám gi&# t h&# i ng&# i ta. Nay nh&# ng ng&# i này b&# b&# t &# tù, mình ph&# i nh&# &# n h&# , ph&# i giúp h&# ch&# ! H&# ng giúp đ&# c nhi&# u thì có m&# y c&# khoai lang cũng giúp h&# chút đ&# nh dz&# y mà!

M&# i nghe b&# nói là tao nh&# &# i li&# n. Đúng y là gi&# ng nói "Má à, đám khoai lang này h&# r&# i . . ." mà tao nh&# không bao gi&# quên. Tao &# i còn k&# càng h&# i cho ra &# t&# i sao b&# &# i giúp m&# y đám tù c&# i t&# o nh&# mình? Nghe b&# tr&# &# i ngon lành nh&# v&# y là tao ch&# u quá đi, nh&# t đ&# nh giá nào cũng ph&# i làm quen, n&# u đ&# c, s&# c&# i b&# làm v&# . Lính mà! Đ&# &# m! Gi&# n đ&# &# m: "H&# ai th&# ng lính là lính th&# ng &# i li&# n".

Tao &# i đang trong tình tr&# ng đ&# c thân... "Tròn năm năm lính, ch&# a h&# có b&# n tâm tình". T&# i luôn! Tao đi t&# i đi lui nhi&# u &# n làm quen v&# i b&# , v&# i gia đình b&# , nói là xin h&# c làm r&# y. Khi bi&# t rõ gia đình b&# , và bi&# t b&# còn đang đ&# c thân, ch&# a có đám nào, tao m&# i tr&# v&# Phan Thi&# t k&# &# i chuyện c&# a b&# cho ông bà già tao nghe và nói ý đ&# nh mu&# n c&# i cô gái quê, nh&# ng có lòng

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ngái lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

tháng lính đó. Ba má tao đäng ý tao muän läy ai thì läy, miän là hai vä chäng häp väi nhau là đäc räi. Nhäng mà cô đó có läy tao hay không thì läi là chuyện khác näa. Tao trä läi nhà Dung phä làm räy tí p. Trong mät bäa nghä träa ä ngoài ruäng, chä có mät mình tao väi bä, tao mäi nói rõ tao là ai? Đã cäm cái täm lòng cäa bä và muän đäc cäi bä làm vä. Bä rät ngäc nhiên mà nói väi tao, y nhä bä väa mäi nói väi mà y väy: - Tui đâu có gueng biäc gì anh đâu? Tui cho mäy anh khoai lang là cho nguyên đám đó chä đâu phäi cho mät mình anh! Bä tui nhä häi xäa mäy anh đã đi lính giä làng xóm täi tui, chä tui đâu có biät anh ä träng đâu? Mà anh . . . cä (cäi) tui làm chi?

Làm chi thì tao không biät làm chi, nhäng tao nói tao cäm täm lòng cäa bä mà cäi bä, väy thôi. Tao nói:

- Ít ra thì anh väi em cũng còn giäng nhau ä mät điäm là "THäNG LÍNH".

Nói ba đäu bäy chuyện mät häi, bä cũng không biät nói sao näa, kêu tao muän gì thì vä nói chuyện väi ba má cä, chä cä... häng biät. Väy là chäu räi! Tao mäng quá, cä hai đäa nhau vä gäp ông già bà già cäa bä, tao läi kä rõ lai läch cäa tao ra và xin đäa cha mä täi xin cäi Dung. Hai ông bà ngäc nhiên hät säc, cuäi cùng nói là:

- Näu väy đúng là duyên sä räi. Con Dung nhà tui nó đâu có gueng biäc gì ông đâu. Nó xin tui ít phai lang, nói là đä cho mäy ông bä tù cäi täo, täi nghiäp mäy äng quá. Ai dè có ông ä träng, ông thäng nó, ông đäc dzia räi thì ráng läi bä đi cùng khäp chän kiäm cho ra nó đäng xin 'cä' nó! Đó là do Ông Tä Bà Nguyän tät đó, chä häng có ai bäy ra đäc đâu!

Täi tao đänh ngày, đäa cha mä tao täi làm đám häi, xong räi mäi mäi äng bä và Dung vä nhà tao chäi. Täi Phan Thiät, thäy nhà cäa cäa ba má tao thì äng bä và Dung hoäng hän, vì nhà tao häi đó cha mä cũng còn nhà cäa, cä sä làm ăn khá läm! Dung đã ghé tao ra sân mà nói:

- Nhà anh giäo nhä zäy, mà anh cä tui là gái guê làm chi? Thôi, thä tui zäa Träng Bom tui làm räy säng hän!

Tao phäi nói khó väi bä:

Chuyện tình khoai lang

Tác Giả: Ngái lính VNCH

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

- Måy thå đó là cåa cha må anh, chå anh... "Trên Rßng Dái . . . Dá ", đâu có cái gì nåa đâu! Có cái mång cùi cũng nhå em cho måy cå khoai lang måi còn sång tåi ngày nay. Mà em đång có lo, mình còn đå chân đå tay, mình tå làm mà nuôi thân, chå u không?"

- Anh nói dzåy thì tui chå u!

Chå u hay không chå u thì cũng trå råi! Lính đã nói là Lính làm:

- Em có ý kiån nhiều đó là đå råi, måi thå còn låi đå anh lo, đång có lån xån gì håt nåa!

Råi tåi tao làm đám cåi. Cåi xong, tao lo đång våt biên. Ông bà già vå thåy måt må khoai lang lên tàu, våy là tåi tao đông. May mån cho tåi tao, tråi yên bå lång. Sau bån ngày lên đånh trên biån, tàu tåi tao cåp đåc tåi Bidong. Tao chån đi Úc cho nó lå và an toàn. Khoång hai tháng sau tåi tao tåi Sydney, gåi đån tin cåp tåc vå cho ông bà già tao hay. Hai ång bå mång quá, låp tåc mån xe chåy tåi Trång Bom cho ba má Dung hay. Ba Má Dung cũng mång quá, xá tråi xá đåt cảm ån lia chia. Ba cåa Dung cåi lån:

- Dzåy là thång rå tui khåi så bå Diåc cång båt cåi tåo nåa råi ha!

Má cåa Dung håi thêm:

- å bån có đåt cho tåi nó trång khoai lang hông dzåy, anh chå sui?

Tåi tao å bên đây thì cũng giång nhå tåi bay våy, ra såc làm mà lo cho gia đình, con cái, lo cho cha må bên Viåt Nam. Tåi tao có hai con råi. Bây giå bå håt dám håi:

- Anh " cå " tui làm chi, nåa råi.

Chuyện tình khoai lang

Tên: Nguyễn Văn Lĩnh VNCH

Chức vụ: Nhà văn, 20 Tháng 6 Năm 2010 09:35

Tôi lo làm nuôi con ná th, đâu còn thì gì mà hỏi nà! Hỏi nà a tao đ đ nà!